



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักทะเบียนและภาษีรถ โทร. 2723631

ที่ คค 0318/ว. 90

วันที่ 16 ธันวาคม 2540

เรื่อง การบันทึกผลการตรวจสภาพและตรวจสอบรถสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
กรณีขอดำเนินการหลายเรื่องในคราวเดียวกัน

เรียน ขพผ., สลก., กองต่าง ๆ, สนท., สนค., ตรข., จภน., สขพ. 1, 2, 3, 4,  
สขจ.ทุกจังหวัด, สขข.ทุกสาขา และ สด.ทุกสถานี

ด้วยปรากฏว่าในการบันทึกผลการตรวจสภาพและตรวจสอบรถ สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในกรณีขอดำเนินการทางทะเบียนหลายเรื่องในคราวเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังถือปฏิบัติแตกต่างกัน เช่น กรณีที่เจ้าของรถยนต์ยื่นขอเสียภาษีประจำปี และรถนั้นอายุทะเบียนขาดเกินหนึ่งปี พร้อมทั้งขอโอนกรรมสิทธิ์รถด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดบางจังหวัดจะบันทึกผลการตรวจสภาพด้านหลังแบบเรื่องราวเสียภาษีประจำปีเพียงฉบับเดียวโดยไม่บันทึกผลการตรวจสอบด้านหลังคำขอโอนและรับโอน แต่บางจังหวัดจะบันทึกผลการตรวจรถด้านหลังคำขอตัง 2 ฉบับ หรือกรณีที่เจ้าของรถขอโอนกรรมสิทธิ์หลายช่วงในคราวเดียวกันจะบันทึกผลการตรวจสอบด้านหลังคำขอโอนและรับโอนทุกช่วงทุกฉบับ หรือบันทึกผลการตรวจสอบช่วงใดช่วงหนึ่งเพียงฉบับเดียว เป็นต้น วิธีปฏิบัติที่แตกต่างดังกล่าวเกิดความเข้าใจที่สับสน ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถกับเจ้าหน้าที่ทะเบียน ทำให้เสียเวลาและสร้างความเดือดร้อนแก่เจ้าของรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีที่เจ้าของรถยนต์ยื่นขอตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถจากจังหวัดหนึ่งแล้วส่งผลไปดำเนินการทางทะเบียนอีกจังหวัดหนึ่ง

เพื่อให้การบันทึกผลการตรวจสภาพหรือตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กรณีขอดำเนินการทางทะเบียนหลายเรื่องในคราวเดียวกันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ จึงขอชักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่ขอดำเนินการทางทะเบียนบางเรื่องต้องตรวจสภาพรถและบางเรื่องต้องตรวจสอบรถ ให้เจ้าหน้าที่บันทึกผลการตรวจสภาพรถในคำขอเพียงฉบับเดียว โดยถือว่าการตรวจสภาพรถนั้นมีผลครอบคลุมถึงการดำเนินการในเรื่องที่ต้องตรวจสอบรถด้วย

2. ในกรณีที่ขอดำเนินการทางทะเบียนหลายเรื่อง ซึ่งทุกเรื่องต้องตรวจสอบสภาพรถ เช่น การขอเสียภาษีประจำปี สำหรับรถที่ต้องตรวจสอบสภาพก่อน และการขอเปลี่ยนเครื่องยนต์ เป็นต้น หรือ การขอดำเนินการทางทะเบียนหลายเรื่อง ซึ่งทุกเรื่องต้องตรวจสอบรถ เช่น การขอแจ้งย้ายเข้า และกรอกขอโอนกรรมสิทธิ์ เป็นต้น ให้บันทึกผลการตรวจสอบหรือตรวจสอบรถในคำขอฉบับเดียว ยกเว้นกรณี การตรวจสอบเพื่อโอนกรรมสิทธิ์หรือแจ้งย้ายเข้าพร้อมกับการขอเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใด ส่วนหนึ่งของรถให้ผิดจากรายการที่จดทะเบียนไว้ ให้บันทึกผลการตรวจสอบรถในคำขอโอนกรรมสิทธิ์ หรือแจ้งย้ายเข้า และคำขอแก้ไขรายการเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถด้วย

รายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกผลการตรวจสอบสภาพหรือตรวจสอบรถที่กล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติโดยยึดบัญชีตัวอย่างวิธีบันทึกผลการตรวจสอบ/ตรวจสอบรถ กรณีที่ขอดำเนินการหลาย เรื่องในคราวเดียวกันซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมนี้เป็นเกณฑ์หนึ่งกรณีที่มีผู้ยื่นขอตรวจสอบรถเพื่อดำเนินการโอน เปลี่ยนสี หรือขอตรวจสอบสภาพรถเพื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์ ณ ที่ทำการของนายทะเบียนซึ่งรถนั้นไม่ได้ จดทะเบียนไว้ (ฝากตรวจ) ให้ตรวจสอบด้วยว่า รถนั้นเข้าข่ายที่ต้องตรวจสอบสภาพก่อนเสียภาษีประจำปีตาม ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรหรือไม่ หากอยู่ในเงื่อนไขและกำหนดเวลาที่ต้องตรวจสอบสภาพรถ ให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพรถโดยบันทึกผลการตรวจในแบบคำขอเสียภาษีประจำปีและจัดเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสภาพรถ พร้อมทั้งส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินแนบไปพร้อมกับบันทึกรับรองผล การตรวจสอบสภาพ เพื่อนำไปดำเนินการทางทะเบียน ณ จังหวัดปลายทางด้วย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(ลงชื่อ) **ปรีชา ออประเสริฐ**  
(นายปรีชา ออประเสริฐ)

รองอธิบดี (ฝ่ายปฏิบัติการ) ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก